



แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น

เป้าประสงค์ ชุมชนท้องถิ่นยั่งยืน

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 63	โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ผู้รับผิดชอบ รองฯเดช/รองฯจิตราภา/ รองฯวารนุช/รองฯเพียงพบ
1. สืบสานพระราช ปณิธาน	1. ฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหาและความ ต้องการที่แท้จริงของชุมชน) 2. จำนวนหมู่บ้าน จำนวนโรงเรียนที่ มรภ.ดำเนินโครงการอันเป็นผลจากการ วางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่	หมู่บ้าน	30	1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน - กิจกรรมน้อมนำแนวพระราชดำริมาบูรณาการกับ การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีความ เข้มแข็งยั่งยืน - กิจกรรมถ่ายทอดศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติเพื่อ พัฒนาท้องถิ่น ในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย	- ทุกคณะ - สถาบันวิจัยฯ - สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
		หมู่บ้าน / โรงเรียน	30		
2. พัฒนาการศึกษ าศาสนา วัฒนธรรม	3. จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณค่าและ จิตสำนึกรักถิ่น (แหล่งการเรียนรู้ :พื้นที่บริการ)	แหล่ง	4	2. โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อพัฒนา การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - กิจกรรมส่งเสริมการทำงานบำรุงศาสนา และ ศิลปวัฒนธรรมที่เข้มแข็งในชุมชนและท้องถิ่น	- ทุกคณะ - สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
		โครงการ	50		

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 63	โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ผู้รับผิดชอบ รองฯเขต/รองฯจิตราภา/ รองฯวารนุช/รองฯเพียงพบ
	4. จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นในเขต ความรับผิดชอบและจำนวนโครงการฯ สะสม จำแนกตามเป้าหมาย			3.โครงการติดต่ออาวุธทางปัญญา เพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน - กิจกรรมการบ่มเพาะให้ชุมชนในพื้นที่มีความ พร้อมด้วยคุณลักษณะคนไทยตามพระราโชบายด้าน การศึกษา 4 ประการ ได้แก่ 1) ทักษะคนที่ดีและ ถูกต้อง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3) มีงานทำ มีอาชีพและ 4) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย	
3. พัฒนาเศรษฐกิจ ฐานรากของท้องถิ่น	5. จำนวนวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ ใหม่ในพื้นที่บริการที่ประสบความสำเร็จ จากการสนับสนุนองค์ความรู้	วิสาหกิจ/ ราย/ ผลิตภัณฑ์	10	4. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP - กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาในการ พัฒนาภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ชุมชน - กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ให้ ได้รับยกระดับให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้นตาม เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ (5 ผลิตภัณฑ์เดิม+5 ผลิตภัณฑ์ใหม่) - กิจกรรมการอนุรักษ์และยกระดับอัตลักษณ์สินค้า ของจังหวัด	- ทุกคณะ - สถาบันวิจัยฯ - สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
	6. จำนวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยเข้ามา ให้ความรู้และร่วมแก้ปัญหา	ครัวเรือน	100	5.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ ให้กับคนในชุมชนฐานราก	

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 63	โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ผู้รับผิดชอบ รองฯเดช/รองฯจิตราภา/ รองฯวารนุช/รองฯเพียงพบ
4. สร้างชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน	7. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีดัชนีชี้วัด ความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	6. โครงการส่งเสริมความรัก สามัคคี ความมี ระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น - กิจกรรมส่งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบ วินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น	- ทุกคนะ - สำนักศิลปะและวัฒนธรรม - สำนัก/สถาบัน
5. พัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือเพื่อ พัฒนาท้องถิ่น	8. จำนวนกิจกรรมที่เกิดจากภาคี เครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค ประชาสังคมที่ร่วมมือ ดำเนินโครงการ พัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ	กิจกรรม	10	7. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด - กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศในพื้นที่ บริการด้าน เศรษฐกิจ ด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและ การศึกษา - กิจกรรมภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและ ภาคประชาสังคมที่ร่วมมือพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ รับผิดชอบ	- ทุกคนะ - สำนักศิลปะและวัฒนธรรม - สถาบันวิจัยฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู

เป้าประสงค์ ผลผลิตและพัฒนาครูมีคุณภาพ

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 63	โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ผู้รับผิดชอบ รองอธิการบดี/รองวารนุช/ รองฯเพียงพบ
1. สร้างผลผลิตสอดคล้องกับความต้องการ	9. จำนวนหลักสูตรครุศาสตร์ และ กระบวนการผลิตครูที่ปรับปรุง เพื่อให้ บัณฑิตครู มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและ คุณภาพตามมาตรฐาน	หลักสูตร/ สาขาวิชา	15	<p>8. โครงการผลิตครูมืออาชีพทั้งระบบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมพัฒนาความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 - กิจกรรมผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีจิตวิญญาณ ความเป็นครู /ความรับผิดชอบต่อหน้าที่/ความรักใน อาชีพ/การรักและเมตตาผู้อื่น/ความเสียสละ/ความ อดทน/ความยุติธรรม/การเป็นแบบอย่างที่ดี - กิจกรรมเสริมศักยภาพการผลิตบัณฑิตครูมืออาชีพ - กิจกรรมพัฒนาทักษะในการวิจัยของนักศึกษาครูเพื่อ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน <p>9. โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูตามความ ต้องการของสถานศึกษาและท้องถิ่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการ ของตลาดแรงงาน - กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการศิษย์เก่าเพื่อ พัฒนามหาวิทยาลัย - กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการ เรียนรู้ของผู้เรียนสำหรับครู การศึกษาขั้นพื้นฐาน 	- วิทยาลัยการฝึกหัดครู

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 63	โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ผู้รับผิดชอบ รองฯจิตราภา/รองฯวรนุช/ รองฯเพียงพบ
				- กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผล การเรียนรู้เพื่อพัฒนา การเรียนรู้ของผู้เรียนสำหรับครู การศึกษาขั้นพื้นฐาน	
2. พัฒนานักศึกษาคู ให้มีความรู้คู่ คุณธรรมนำสังคม	10. ร้อยละของนักศึกษาคู ที่ผ่านการ เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม	ร้อยละ	50	<p>10. โครงการบ่มเพาะและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษาคู</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมอบรมและจัดสอบธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนา บุคลากรนักศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรมนำความสุขสู่ สังคม - กิจกรรมอบรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรนักศึกษา ในการเรียนการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรมและ มารยาททางสังคมนำความสุขอย่างยั่งยืน - กิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ - กิจกรรมปลูกคุณธรรมผ่านประสบการณ์ชีวิตของ บุคคลต้นแบบ - กิจกรรมพัฒนาทักษะความคิดที่หลากหลายการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ การทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำ และจิตอาสา - กิจกรรมปลูกจิตวิญญาณความเป็นครู: ถอดบทเรียน คนเป็นครูถ่ายทอดสู่ บัณฑิตครูในอนาคต 	<ul style="list-style-type: none"> - วิทยาลัยการฝึกหัดครู - สำนักศิลปะและวัฒนธรรม - พุทธวิชาลัย

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 63	โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ผู้รับผิดชอบ รองฯจิตราภา/รองฯวรินทร์/ รองฯเพียงพบ
3. สร้างผู้มีปัญญา และพึ่งพาตนเอง	11. ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่สอบ บรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ทั้ง ภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	11. โครงการพัฒนานักศึกษาครูด้วยแนวทางหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - กิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถ วิเคราะห์ และแก้ปัญหาการสร้างอาชีพ	- วิทยาลัยการฝึกหัดครู
4. สร้างบัณฑิตและ ครูที่มีมาตรฐานสากล	12. ผลคะแนน O-NET หรือผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนที่เพิ่มขึ้นจาก การพัฒนาสมรรถนะ ครูประจำการ 13. ร้อยละของครูที่มีประสบการณ์สอน ในโรงเรียนต่อปีการศึกษา 14. ระดับความสามารถด้านการใช้ ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ความสามารถภาษา อังกฤษ TOEIC (450 คะแนน) หรือ CEFR ไม่น้อยกว่า B2	ร้อยละ	50	12. โครงการจัดทำคลังข้อสอบวัดแววความเป็นครู	- วิทยาลัยการฝึกหัดครู
		ร้อยละ	50	13. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการ อ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - กิจกรรมยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	
		ร้อยละ	50	- กิจกรรมยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน - กิจกรรมผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ความเป็นครู (จิตวิญญาณความเป็นครู/ความ รับผิดชอบในหน้าที่/ความรักในอาชีพ/การรักและ เมตตาผู้อื่น/ความเสียสละ/ความอดทน/ความ ยุติธรรม/การเป็นแบบอย่างที่ดี) - กิจกรรมพัฒนาครูเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเพิ่ม วิทยาฐานะครู	

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 63	โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ผู้รับผิดชอบ รองฯจิตราภา/รองฯวารนุช/ รองฯเพียงพบ
	15. ร้อยละของนักศึกษาครู ที่ได้รับการ พัฒนาด้านภาษาอังกฤษ	ร้อยละ	5	<ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมให้บริการทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน - กิจกรรมการฝึกทักษะการใช้คำถามสำหรับครูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ให้นักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย 14. โครงการพัฒนานักศึกษาครูให้มีทักษะความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครู 	
5. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจัดการศึกษา	16. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตในเขตพื้นที่บริการ เพื่อยกมาตรฐานให้มีคุณภาพ	เครือข่าย/ โรงเรียน	20	15. โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตในเขตพื้นที่บริการ เพื่อยกมาตรฐานให้มีคุณภาพ <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมประสานความร่วมมือในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการสอนกับคณะต่าง ๆ - กิจกรรมพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบบูรณาการ - กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น 	<ul style="list-style-type: none"> - วิทยาลัยการฝึกหัดครู - โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ - ศูนย์สาธิตการบริบาลฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์ นวัตกรรมสร้างสรรค์

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 63	โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ผู้รับผิดชอบ รองฯจิตราภา/รองฯวารนุช/ รองฯเดช /รองฯเพียงพบ
1. บูรณาการการสอน วิจัย บริการวิชาการ	17. จำนวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบ สหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนา ท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนา ประเทศ	หลักสูตร	35	<p>16. โครงการบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับ วิจัยหรือการ บริการวิชาการตามพระราชโองบายในเขต พื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมบ่มเพาะให้บัณฑิต มีทักษะเป็นผู้ประกอบการ รุ่นใหม่ ภายใต้บริบทของการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน - กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายสถาน ประกอบการและองค์กรวิชาชีพเพื่อจัดการเรียนรู้ - กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง <p>17. โครงการสนับสนุนสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการ สอนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมจัดทำสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกคนะ - สถาบันวิจัยฯ - สำนักศิลปะและวัฒนธรรม - สำนักวิทยบริการฯ - สำนักส่งเสริมฯ
2. พัฒนาหลักสูตรได้ มาตรฐานสากล	18. จำนวนหลักสูตรสองภาษา หรือ หลักสูตรนานาชาติ	หลักสูตร	3	<p>18. โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เข้าสู่ มาตรฐานสากล</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการ ของสังคมในศตวรรษที่ 21 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกคนะ - สำนักส่งเสริมฯ

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 63	โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ผู้รับผิดชอบ รองอธิการบดี/รองฯวารนุช/ รองฯเดช /รองฯเพียงพบ
3. ส่งเสริมให้อาจารย์มี ศักยภาพตามเกณฑ์	19. ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานทาง วิชาการในรอบ 5 ปี 20. ผลงานของนักศึกษา อาจารย์ที่ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่หรือได้รับ รางวัลระดับชาติและนานาชาติ 21. อัตราส่วนจำนวนผลงานวิจัยและ องค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินทาง ปัญญาต่อจำนวนผลงานดังกล่าวที่ถูก นำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	5 50 50	19. โครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร - กิจกรรมพัฒนานักวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่น - กิจกรรมการพัฒนาและกำกับติดตามการส่งเสริม สนับสนุนการทำผลงานวิชาการ - กิจกรรมการพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอน (มคอ.) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ - กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เน้นปฏิสัมพันธ์ของ ผู้เรียนในยุค 4.0 - กิจกรรมพัฒนาอาจารย์ให้ได้เกณฑ์ตามมาตรฐานหลักสูตร	- ทุกคณะ - สำนักวิทยบริการฯ - สำนักส่งเสริมฯ - สถาบันวิจัยและพัฒนา
4. พัฒนาทักษะใน ศตวรรษที่ 21	22. จำนวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ เกิดคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 23. อัตราการได้งานทำ หรือทำงาน ตรงสาขา ประกอบอาชีพอิสระทั้งตาม ภูมิลำเนาและนอกภูมิลำเนาของ บัณฑิตภายในระยะเวลา 1 ปี	กิจกรรม ร้อยละ	120 80	20. โครงการพัฒนาทักษะความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษ ให้มีทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21และ คุณลักษณะ 4 ประการ - กิจกรรมบ่มเพาะทักษะการคิดวิเคราะห์ เพื่อการพึ่งพา ตนเอง/เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ - กิจกรรมพัฒนาและจัดหาสื่อ/นวัตกรรม เพื่อการ จัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย - กิจกรรมพัฒนาทักษะสารสนเทศและเทคโนโลยี	- ทุกคณะ/สำนัก

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 63	โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ผู้รับผิดชอบ รองฯจิตราภา/รองฯวารนุช/ รองฯเดช /รองฯเพียงพบ
				<ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ 4 ประการ (<i>ทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำและมี</i> <i>ความเป็นพลเมืองดี มีวินัย</i>) - กิจกรรมบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ - กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษา <p>21. โครงการยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการจัดการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา - กิจกรรมการบริหารจัดการคุณภาพหลักสูตร 	
5. มีการประกันคุณภาพการศึกษาทุกมิติ	<p>24. ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต</p> <p>25. มีฐานข้อมูลศิษย์เก่าและจัดกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อขยายเครือข่ายและปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>26. ผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา</p>	<p>ระดับ</p> <p>ฐานข้อมูล</p> <p>คะแนน</p>	<p>4.5</p> <p>5</p> <p>ไม่ต่ำกว่า 4.0</p>	<p>22. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมพัฒนาระบบและกลไกการกำกับติดตามการประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ - กิจกรรมสังเคราะห์และจัดการความรู้ด้านการพัฒนาบัณฑิตและการวิจัยเพื่อการเผยแพร่สู่สังคม - กิจกรรมสนับสนุนการประกันคุณภาพให้แก่หลักสูตร - กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 	<ul style="list-style-type: none"> - คณะ สำนัก - สำนักงานประกันคุณภาพฯ - ทุกหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

เป้าประสงค์ ยึดหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 63	โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ผู้รับผิดชอบ รองฯ/วิระศักดิ์/รองฯเพียงพบ
1. ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ	27. ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (อย่างน้อย 5 ระบบ)	ระเบียบ/ ข้อบังคับ	10	23. โครงการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ - กิจกรรมปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้ทันสมัย ด้วยหลักธรรมาภิบาล - กิจกรรมทบทวน วิเคราะห์และปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ	- กองบริหารบุคคล - สำนักงานอธิการบดี
2. กำหนดภาระงานครอบคลุมพันธกิจ	28. จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ตำแหน่งตามสายงาน	คน	10	24. โครงการพัฒนาบุคคลให้เข้าสู่ระดับตำแหน่งตามสายงาน - กิจกรรมวิเคราะห์และจัดทำอัตรากำลัง ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ - กิจกรรมการกำหนดกรอบภาระงานตามศักยภาพและยืดหยุ่น - กิจกรรมสร้างเครือข่ายประชารัฐดำเนินการตามพันธกิจ	- กองบริหารงานบุคคล - ทุกหน่วยงาน
3. พัฒนาบุคลากรทุกประเภทและระดับ	29. ระดับความสำเร็จของแผน พัฒนาบุคลากรของทุกหน่วยงาน	ระดับ	4	25. โครงการพัฒนาบุคลากร - กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการคณาจารย์ - กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนด้านบุคลิกภาพ ด้านทักษะและด้านบริการ	- ทุกหน่วยงาน

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 63	โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ผู้รับผิดชอบ รองฯ/วิระศักดิ์/รองฯเพียงพบ
4. พัฒนาศักยภาพ การบริหารจัดการ	30. ระบบบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 31. ผลการสำรวจการรับรู้ข่าวสารของ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย	ระบบ ระดับ	5 4	26. โครงการปรับปรุง/พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ - กิจกรรมจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้เพียงพอและมี ประสิทธิภาพ - กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาและจัดหาสื่อ อุปกรณ์ และวัสดุ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน - กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูล ทั้งภายในและ ภายนอก	- ทุกหน่วยงาน - ศูนย์ข้อมูลและบริการ
5. สร้างกลไก เพื่อให้บุคลากร มั่นคง ก้าวหน้า ใน อาชีพ	32. ร้อยละของจำนวนบุคลากรสาย สนับสนุนที่เข้าสู่ตำแหน่งตามสายงาน ที่สูงขึ้น	ร้อยละ	5	27. โครงการจัดระบบการวางแผนความก้าวหน้าทาง วิชาชีพ (Career Planning) - กิจกรรมพัฒนาและฝึกอบรมเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงาน - กิจกรรมพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ด้าน ศิลปะและวัฒนธรรมให้ได้คุณภาพและมาตรฐานในกลุ่ม ประเทศอาเซียนและนานาชาติ - กิจกรรมการเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงาน - กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารและสวัสดิการ	- ทุกหน่วยงาน

